
 

 

กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชือ้เพลิงชีวมวล ผนึกก าลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม 

MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได้ 

 

 การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ลงนามท าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ร่วมกบั บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์
ยี่ จ ากดั บริษัท เค ดบัเบิลย ูเอ็ม เซอร์วิส จ ากดั และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั เพื่อสง่เสริม สนบัสนนุ
ปลกูไม้โตเร็วในสวนยางสง่ขาย และแปรรูปเป็นพลงังานชีวมวล หวงัช่วยสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อม
สนบัสนนุเกษตรกรจดัการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมลูคา่ ณ ห้องรัษฎา การยางแหง่ประเทศไทย บางขนุนนท์ 
กทม. 
 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย เผยวา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนบัสนนุ
การท าสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ 
เป็นความร่วมมือระหวา่ง กยท. และตวัแทนภาคเอกชน พร้อมทัง้ การมีสว่นร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง ลา่สดุ กยท. ได้
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) กบับริษัทเอกชนอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากดั บริษัท เค ดบัเบิลย ูเอ็ม เซอร์วิส จ ากดั และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ถือเป็นการการพฒันา 
และสร้างเกณฑ์การจดัสวนยางอยา่งยัง่ยืน ตามมาตรฐานในระดบัสากล หวงัเพิ่มมลูคา่ไม้ยางพาราให้กบัเกษตรกร
ชาวสวนยางทัว่ประเทศ ซึง่เป็นหนึง่ในภารกิจของทาง กยท. เช่นกนั จะมุง่มัน่ในการพฒันาความรู้การจดัการสวนยาง
อยา่งยัง่ยืนให้แก่เกษตรกร ตัง้แตเ่ร่ิมปลกูยางจนถึงโคน่ยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดบั
มาตรฐานคณุภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย 
 "เพราะนอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลกูแล้ว เมื่อโคน่ยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจดัการสวน
ยางให้อยูภ่ายใต้มาตรฐาน FSC ไมใ่ช่เพียงไม้ยางพาราเทา่นัน้ท่ีได้การรับรองมาตรฐานนี ้แตพ่ืชแซมสวนยางทัง้หลาย 
รวมถึงไม้โตเร็วเหลา่นี ้ก็ได้การรับรองมาตรฐานนีเ้ช่นเดียวกนั" ดร.ธีธชั กลา่ว 



นายไผ ่บวังาม กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั กลา่ววา่ เชือ้เพลงิ ชีวมวลเป็นสนิค้าที่
ตลาดมีความต้องการสงู หลงัจากเกิดเหตกุารณ์โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ที่ประเทศญ่ีปุ่ นร่ัวไหล ญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการตัง้โรงไฟฟ้าชีว
มวลมากขึน้ และมีอีกหลายโรงที่ก าลงัจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของ
ตลาดได้อยา่งชดัเจน เพราะฉะนัน้ การเร่ิมผลกัดนัและสง่เสริมตัง้แตต่อนนี ้เช่ือมัน่วา่การปลกูไม้ซึง่สามารถน าไปเป็น
เชือ้เพลงิชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยัง่ยืน และหากเราสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูไม้ในกลุม่ดงักลา่ว ก็จะเป็นการช่วยให้
เกษตรกรมีอาชีพท่ียัง่ยืนด้วยเช่นกนั 

 ด้าน นางสาวแคทลยีา ค าฤทธ์ิ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค ดบัเบิลย ูเอ็ม เซอร์วิส จ ากดั กลา่ววา่ บริษัทฯ ท า
ธุรกิจด้าน wood pellete กวา่ 6 ปี และมีโรงงานผลติ จ านวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึน้ในทัว่ประเทศ ดงันัน้
ความต้องการปริมาณวตัถดุิบเพิ่มสงูขึน้ ขณะที่ปัจจบุนัการแขง่ขนัในการหาวตัถดุิบป้อนโรงงานสงูมากขึน้ บริษัทฯ 
ต้องการหาแหลง่วตัถดุิบที่มีความมัน่คงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ บริษัทฯได้ติดตอ่หาวตัถดุิบจากหลาย
หนว่ยงาน และพบวา่ที่ กยท. เป็นหนว่ยงานท่ีจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กบัเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวน
ยางโดยสว่นใหญ่ได้ขึน้ทะเบียนกบั กยท. และมีการจดัการสวนยางที่มีคณุภาพอยูแ่ล้ว จึงท าให้เกิดโครงการนีข้ึน้มา 

 นายดสุติ นว่มนวล กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั กลา่ววา่ ทางบริษัท ด าเนิน
ธุรกิจด้านการผลติเชือ้เพลงิชีวมวลอดัเม็ด wood pellets เพื่อจ าหนา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ประเทศที่ทางบริษัท
สง่ออกจ าหนา่ยได้แก่ เกาหล ีและญ่ีปุ่ น ซึง่การสง่ออกสนิค้าไปยงัตา่งประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSCโดยไม้โตเร็วที่
บริษัทสนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยางปลกู คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลกูสัน้ สามารถ
ตดัต้นขายได้ตัง้แตอ่าย ุ2 - 5 ปี และสามารถปลกูเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไมท่ าให้ดินแห้งเสยี เนื่องจากกระถินเทพา
เป็นพืชตระกลูถัว่จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ต้นยางพาราที่เป็นพืชหลกัในสวน 
 บริษัท พร้อมสนบัสนนุพนัธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมลู ความรู้ในการปลกูไม้โตเร็วร่วมสวนยาง 
การ MOU ร่วมกบั กยท. ในครัง้นีน้อกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรแล้ว ในระยะยาว เราสามารถวางแผนการ
ผลติเพื่อสง่ออกเชือ้เพลงิชีวมวล ท่ีผลติจากไม้โตเร็ว และไม้ยางพาราจากไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐานFSC โครงการนี ้จะ
เป็นโครงการท่ีสามารถด าเนินการควบคูก่นัได้ นายดสุติ กลา่วทิง้ท้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 





 

 

 



  

นายธรีวฒัน ์เดชทองค า รองผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวา่ กยท.ได ้
ด าเนนิโครงการบรหิารจัดการไมย้างพารา ภายใตค้วามรว่มมอื 3 ฝ่าย ไดแ้ก ่กยท. ผูป้ระกอบ
ธรุกจิไมย้างพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง เพือ่ใหเ้กษตรกรขายไมย้างพาราไดใ้นราคาที่
เหมาะสมและยตุธิรรม เพราะทีผ่า่นมาเกษตรกรชาวสวนยางทีต่อ้งโคน่ยาง เพือ่ด าเนนิการปลกู
แทนใหมจ่ะประสบกับปัญหาการขายไมย้างเป็นอยา่งมาก ทัง้การถกูผกูขาดจากผูป้ระกอบการ
เพยีงไมก่ีร่าย การถกูกดราคา การรับซือ้แตไ่มห่มดทกุสว่น เชน่ ราก ท าใหเ้กษตรกรตอ้งจา้ง
ท าลาย การไมรั่บผดิชอบในการด าเนนิการตามสญัญา หรอืแมก้ระท่ังการยกเลกิสญัญาโดยไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายได ้เป็นตน้ ซึง่ไมย้างพาราเป็นไมท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายในการ
น าไปแปรรปู และสง่ออก สามารถเพิม่รายไดใ้หก้ับชาวสวนยาง รวมถงึผูป้ระกอบกจิการโรงไม ้
ตา่งๆ ได ้เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหานี ้กยท. จงึไดห้ารอืรว่มกับภาคเอกชนเพือ่สรา้งมาตรฐานใน
การซือ้ขายไมย้าง มรีาคากลางทีย่อมรับกันไดท้กุฝ่าย จะสรา้งความเป็นธรรมทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

นายธรีวฒันก์ลา่วเพิม่เตมิวา่ กยท.มเีป้าหมายในการโคน่ยางปีละ 400 ,000 ไรโ่ดยเฉพาะใน
พืน้ทีน่ ารอ่ง 5 จังหวดัทีอ่ยูใ่นความดแูลของ กยท. ภาคใตต้อนลา่งครอบคลมุ 5 จังหวดั ไดแ้ก ่
สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส ซึง่ในปี 2560 มเีป้าหมายการโคน่ยางประมาณ 
102,800 ไร ่ฉะนัน้ หากสามารถรว่มกันบรหิารจัดการไมย้างพาราได ้จะชว่ยสรา้งมลูคา่ใหทั้ง้
เกษตรกร และผูป้ระกอบกจิการธรุกจิไมย้างพารา โดยในระยะตอ่ไป คาดวา่จะมกีารท าขอ้ตกลง
รว่มกับสมาคมธรุกจิไมย้างพาราไทย เพือ่เชญิชวนสมาชกิซึง่เป็นผูป้ระกอบการของสมาคม
ธรุกจิไมย้างพาราไทยเขา้รว่มโครงการมากขึน้ รว่มกันพัฒนาตลาดไมย้างพาราทัง้ระบบและ
ยกระดับราคาไมย้างใหส้งูขึน้ สรา้งความยตุธิรรมและพงึพอใจแกท่กุฝ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 



กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. 
และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทย ใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุตธิรรม  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. 

และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทย ใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุตธิรรม 

 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ การยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะองค์กร
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับนโยบายทัง้จากกระทรวงและรัฐบาลในการผลกัดนัสง่เสริมการใช้ยางพารา
ในประเทศให้มากยิ่งขึน้ เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลติยางธรรมชาติที่สง่ออกรายใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและ
ผลกัดนัให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สดุ จะเป็นประโยชน์สงูสดุที่จะน าผลผลติที่มีคณุภาพ 
มาผลติเป็นสนิค้าที่มีคณุภาพ เพื่อให้คนในประเทศได้ใช้ของดีมีคณุภาพ ฉะนัน้ กยท. ได้ริเร่ิมโครงการยางล้อประชารัฐ 
เป็นหนึง่ในโครงการท่ีจะมีการน ายางไปใช้มากที่สดุ เพราะธุรกิจยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ใช้วตัถดุิบจากยางพาราเป็นจ านวน
มาก ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไทยมีผลผลติยางประมาณ 4.47 ล้านตนั สามารถน าไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตนั 
คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลติทัง้หมด และยางสว่นใหญ่ถกูใช้ในการผลติยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 
56.48 ของปริมาณยางทัง้หมด ในขณะเดียวกนั แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึน้ในช่วง
ปี 2560 เนื่องมาจาก ตลาดสง่ออกมีการขยายสูภ่มูิภาคอาเซียนตามแผนการสง่ออกรถอีโคคาร์จากเง่ือนไขการขอรับการ
สง่เสริมการลงทนุจาก BOI ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึน้ ดงันัน้ หากมีการน าผลผลติยาง ไปผลติยางล้อรถยนต์
นัง่ที่มีสว่นผสมของยางพาราเพิ่มขึน้ และที่ส าคญั ได้มาตรฐานคณุภาพในราคาต ่ากวา่ท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการน า
วตัถดุิบที่ผลติได้ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กบัประเทศชาติมากขึน้ด้วยมีการสง่ออกวตัถดุิบยางประเภทตา่งๆ เพื่อเข้าสู่
อตุสาหกรรม 

 ดร.ธีธชั กลา่วเพิ่มเติมวา่ กยท. ได้รับความร่วมมือในการผลกัดนัการแปรรูปใช้ยางในประเทศในรูปแบบล้อยาง
กบับริษัทผลติยางล้อจากเอกชน นัน่คือ "ดีสโตน" ซึง่เป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่สง่ขายทัว่โลก ทัง้ในแถบเอเชียและยโุรป 
ได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานด้านความปลอดภยั โดยโครงการดงักลา่ว จะผลติยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE(ไทย-ไท
เออ่ร์) จะเป็นยางล้อรถจากวตัถดุิบชัน้เยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลติจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คณุภาพสากล และ
เป็นผลติภณัฑ์ยางเกิดจากการบรูณาการจากองค์กร 3 ภาคสว่น ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร 



"แบรนด์ TH-TYRE จะผลติล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 3 ประเภทด้วยกนั ประกอบด้วย 
ยางล้อรถมอเตอร์ไซค์ (2 ล้อ) และ ยางล้อรถยนต์ ซึง่ตลาดที่รองรับได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้  รถยนต์ทัว่ไป ( 4ล้อ) จะผลติยาง
ประเภทละ 2 รุ่น ซึง่สิง่ส าคญั คือ ผู้บริโภคที่เลอืกใช้ยางแบรนด์ไทย-ไทเออ่ร์จะได้ใช้ยางล้อที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล และที่ส าคญั ราคาเป็นถกูกวา่ท้องตลาดทัว่ไป เพราะเราใช้วตัถดุิบ และกระบวนการผลติโดยคนไทย 
ภายในประเทศเราเอง ผู้สนใจยางแบรนด์ไทย-ไทเออ่ร์ สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูได้ที่ กยท.ทกุสาขาทัว่ประเทศ และ 
ตวัแทนจ าหนา่ยยางดีสโตน กวา่ 400 สาขาทัว่ประเทศเช่นกนั" ดร.ธีธชั กลา่วทิง้ท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชือ้เพลิงชีวมวล ผนึกก าลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม 
MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได้ 

 

 

 การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ลงนามท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) รว่มกบั บรษัิท แอด๊วานซ ์

เพาเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั บรษัิท เค ดับเบลิย ูเอ็ม เซอรว์สิ จ ากดั และบรษัิท เอ็มเคเอส รนีวิเอเบลิ เอ็น

เนอรย์ี ่จ ากดั เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนปลกูไมโ้ตเร็วในสวนยางสง่ขาย และแปรรปูเป็นพลังงานชวีมวล หวัง

ชว่ยสรา้งรายไดเ้สรมิแกเ่กษตรกรชาวสวนยาง พรอ้มสนับสนุนเกษตรกรจัดการสวนยางใหไ้ดม้าตรฐาน 

FSC เพือ่เพิม่มลูคา่ ณ หอ้งรัษฎา การยางแหง่ประเทศไทย บางขนุนนท ์กทม. 

ดร.ธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย เผยวา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ไดม้กีาร

สนับสนุนการท าสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอยา่งตอ่เนือ่ง ภายใต ้

โครงการยางพาราประชารัฐ เป็นความรว่มมอืระหวา่ง กยท. และตัวแทนภาคเอกชน พรอ้มทัง้ การมสีว่น

รว่มของเกษตรกรชาวสวนยาง ลา่สดุ กยท. ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) กบั

บรษัิทเอกชนอกี 3 บรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิท แอด๊วานซ ์เพาเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั บรษัิท เค ดับเบลิย ูเอ็ม 

เซอรว์สิ จ ากดั และบรษัิท เอ็มเคเอส รนีวิเอเบลิ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั ถอืเป็นการการพัฒนา และสรา้ง

เกณฑก์ารจัดสวนยางอยา่งยัง่ยนื ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิม่มลูคา่ไมย้างพาราใหก้บัเกษตรกร

ชาวสวนยางทั่วประเทศ ซึง่เป็นหนึง่ในภารกจิของทาง กยท. เชน่กนั จะมุง่มัน่ในการพัฒนาความรูก้าร

จัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนืใหแ้กเ่กษตรกร ตัง้แตเ่ริม่ปลกูยางจนถงึโคน่ยาง ใหส้ามารถสรา้งรายไดท้ีด่ ี

ชว่ยเพิม่โอกาสในการยกระดับมาตรฐานคณุภาพชวีติใหแ้กเ่กษตรกรดว้ย 

"เพราะนอกจากการขายไมโ้ตเร็วทีป่ลกูแลว้ เมือ่โคน่ยาง ไมย้างก็สามารถขายได ้ยิง่เกษตรกรบรหิาร



จัดการสวนยางใหอ้ยูภ่ายใตม้าตรฐาน FSC ไมใ่ชเ่พยีงไมย้างพาราเทา่นัน้ทีไ่ดก้ารรับรองมาตรฐานนี ้แต่

พชืแซมสวนยางทัง้หลาย รวมถงึไมโ้ตเร็วเหลา่นี ้ก็ไดก้ารรับรองมาตรฐานนีเ้ชน่เดยีวกนั" ดร.ธธีัช กลา่ว 

นายไผ ่บวังาม กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท แอด๊วานซ ์เพาเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั กลา่ววา่ เชือ้เพลงิ ชวี

มวลเป็นสนิคา้ทีต่ลาดมคีวามตอ้งการสงู หลังจากเกดิเหตกุารณ์โรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ีป่ระเทศญีปุ่่ น

ร่ัวไหล ญีปุ่่ นเริม่มกีารตัง้โรงไฟฟ้าชวีมวลมากขึน้ และมอีกีหลายโรงทีก่ าลังจะกอ่สรา้งเสร็จภายในปี 

2563 ยิง่เป็นการชีใ้หเ้ห็นถงึความตอ้งการ (Demand) ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะฉะนัน้ การเริม่

ผลักดันและสง่เสรมิตัง้แตต่อนนี ้เชือ่มัน่วา่การปลกูไมซ้ ึง่สามารถน าไปเป็นเชือ้เพลงิชวีมวลจะเป็นธรุกจิ

ทีม่คีวามยัง่ยนื และหากเราสนับสนุนใหเ้กษตรกรปลกูไมใ้นกลุม่ดังกลา่ว ก็จะเป็นการชว่ยใหเ้กษตรกรมี

อาชพีทีย่ัง่ยนืดว้ยเชน่กนั 

ดา้น นางสาวแคทลยีา ค าฤทธิ ์กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เค ดับเบลิย ูเอ็ม เซอรว์สิ จ ากดั กลา่ววา่ 

บรษัิทฯ ท าธรุกจิดา้น wood pellete กวา่ 6 ปี และมโีรงงานผลติ จ านวน 8 โรงงาน มแีผนจะขยาย

โรงงานเพิม่ขึน้ในทั่วประเทศ ดังนัน้ความตอ้งการปรมิาณวัตถดุบิเพิม่สงูขึน้ ขณะทีปั่จจบุนัการแขง่ขนัใน

การหาวัตถดุบิป้อนโรงงานสงูมากขึน้ บรษัิทฯ ตอ้งการหาแหลง่วัตถดุบิทีม่คีวามมัน่คงทีส่ามารถรองรับ

การใชใ้นระยะยาวได ้บรษัิทฯไดต้ดิตอ่หาวัตถดุบิจากหลายหน่วยงาน และพบวา่ที ่กยท. เป็นหน่วยงาน

ทีจ่ะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการใหก้บัเราได ้เนือ่งจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยสว่นใหญไ่ดข้ึน้

ทะเบยีนกบั กยท. และมกีารจัดการสวนยางทีม่คีณุภาพอยูแ่ลว้ จงึท าใหเ้กดิโครงการนีข้ ึน้มา 

นายดสุติ น่วมนวล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอ็มเคเอส รนีวิเอเบลิ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั กลา่ววา่ ทางบรษัิท 

ด าเนนิธรุกจิดา้นการผลติเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเม็ด wood pellets เพือ่จ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่

ประเทศทีท่างบรษัิทสง่ออกจ าหน่ายไดแ้ก ่เกาหล ีและญีปุ่่ น ซึง่การสง่ออกสนิคา้ไปยงัตา่งประเทศตอ้ง

ไดรั้บมาตรฐาน FSCโดยไมโ้ตเร็วทีบ่รษัิทสนับสนุนใหเ้กษตรกรชาวสวนยางปลกู คอืไมก้ระถนิเทพา 

เนือ่งจากเป็นไมโ้ตเร็ว มรีะยะเวลาการปลกูสัน้ สามารถตัดตน้ขายไดต้ัง้แตอ่าย ุ2 - 5 ปี และสามารถ

ปลกูเสรมิตามแนวสวนยางได ้โดยไมท่ าใหด้นิแหง้เสยี เนือ่งจากกระถนิเทพาเป็นพชืตระกลูถั่วจงึไม่

สง่ผลกระทบตอ่ตน้ยางพาราทีเ่ป็นพชืหลักในสวน 

บรษัิท พรอ้มสนับสนุนพันธุไ์มโ้ตเร็วแกเ่กษตรกร รวมถงึการใหข้อ้มลู ความรูใ้นการปลกูไมโ้ตเร็วรว่ม

สวนยาง การ MOU รว่มกบั กยท. ในครัง้นีน้อกจากจะเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรแลว้ ในระยะ

ยาว เราสามารถวางแผนการผลติเพือ่สง่ออกเชือ้เพลงิชวีมวล ทีผ่ลติจากไมโ้ตเร็ว และไมย้างพาราจาก

ไทย ทีไ่ดก้ารรับรองมาตรฐานFSC โครงการนี ้จะเป็นโครงการทีส่ามารถด าเนนิการควบคูก่นัได ้นายดสุติ 

กลา่วทิง้ทา้ย 

https://youtu.be/oLe326eg2Pc  

(ลงิคว์ดีโิอพธิลีงนามความรว่มมอื(MOU) 
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